

รายงานสรุปผลการประชุมหารือครั้งที่ 6
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม



วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00-12.30 น.
ห้องประชุมสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

กำหนดการประชุมหารือ
เรื่อง “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 6
วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

09.00 - 09.15 น.	เปิดการประชุม แนะนำตัว
09.15 - 09.30 น.	สรุปและรับรองวาระของการประชุมครั้งที่ 5
09.30 - 10.00 น.	บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการคลินิกวางแผนครอบครัว” โดย ผู้แทนจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
10.00 - 10.15 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 น.	รายงานความก้าวหน้าและหารือ <ul style="list-style-type: none">- สรุปกิจกรรมเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง- ความก้าวหน้าของการเตรียมจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจข้อบังคับ แพทยสภากับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน- อื่นๆ
12.00 -12.30 น.	การจัดทำแผนเพื่อการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายในอนาคต
12.30 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

การประชุมหารือครั้งที่ 6
การขับเคลื่อนเพื่อหาทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 9.00 – 12.30 น.
ณ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาระสำคัญของการประชุม แบ่งออกเป็นวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานสรุปการประชุมฯ ครั้งที่ 5
2. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการคลินิกวางแผนครอบครัว”
3. รายงานความก้าวหน้าและหารือ
4. แผนเพื่อการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายฯ ในอนาคต
5. นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานสรุปการประชุมฯ ครั้งที่ 5

ที่ประชุมได้ตรวจทานรายงานการประชุมครั้งที่ 5 และได้เสนอให้แก้ไขรายงานดังต่อไปนี้

- คุณชุตินา ขอแก้ไขข้อความในหน้า 5 ข้อ 1.4 บรรทัดที่ 1 จาก “การปิดความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐบางแห่ง” เป็น “การปฏิเสธการให้บริการ” และบรรทัดที่ 2 จาก “กลับปฏิเสธความรับผิดชอบ” เป็น “กลับปฏิเสธการให้บริการ” และขอให้ใช้คำว่า “นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” แทนที่คำว่า “นโยบายสามสิบบาท” ในรายงานการประชุม
- คุณบุญพลอย ขอแก้ไขข้อความในย่อหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 5 ให้เปลี่ยน “สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (คุณบุญพลอย)” เป็น “กระทรวงสาธารณสุข”

ที่ประชุมได้ตกลงแก้ไข และจะนำฉบับที่แก้ไขแล้วลงในเว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจเข้าไปดูงานโหลทรายงานการประชุมได้ที่ <http://choiceforum.wordpress.com>

2. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการคลินิกวางแผนครอบครัว”

(โดย คุณสุนันท์ ดวงจันทร์ และ คุณวรัญญา พิทักษ์เทพสมบัติ)

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2513 โดยเริ่มต้นจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนครอบครัว มีบริการปรึกษา บริการคุมกำเนิดต่างๆ ต่อมาขยายบริการเป็นเรื่องเอดส์ กามโรค และอนามัยเจริญพันธ์ ครอบคลุม การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจโรคต่างๆ ก่อนแต่งงาน การตรวจมะเร็งปากมดลูกและสภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งการยุติการตั้งครรภ์ ปัจจุบัน สวท.มีแผนจะเปิดบริการให้คำปรึกษาเรื่องวัยทองสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์วางแผนครอบครัวโลก (IPPF: International Planned Parenthood Federation) โดย IPPF จะให้การสนับสนุน สวท. ทั้งทางด้านงบประมาณดำเนินงานบางส่วน อุปกรณ์ และเทคนิควิชาการ การดำเนินการของสวท. ในประเทศไทยเป็นไปในรูปแบบสมาคมฯ โดยมีคณะกรรมการควบคุมกำกับ นอกจากการวางแผนครอบครัว สวท. ยังทำงานในลักษณะบูรณาการทั้งในเรื่องการวางแผนครอบครัว และการทำงานเชิงรุกในชุมชน ต่างๆ โดยมีนโยบายหลัก 5 A ในการทำงาน 5 ด้าน ได้แก่ Access, Adolescent, AIDS, Abortion และ Advocacy แต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. *Access to care* เน้นการเข้าถึงบริการ โดยมีคลินิกให้บริการ 9 แห่งใน 7 จังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คลินิกบางเขน คลินิกดินแดง และคลินิกปิ่นเกล้า ภาคเหนือเปิดให้บริการที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดให้บริการที่ จังหวัดขอนแก่น และอุบลราชธานี ส่วนภาคใต้เปิดให้บริการที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต โดยมีบริการปรึกษาทางโทรศัพท์และ และบริการปรึกษาและตรวจรักษาที่คลินิก
2. *Adolescent* เป็นการทำงานกับชุมชนโดยเน้นที่กลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างเสริมสร้างค่านิยมทางเพศ เผยแพร่ความรู้เอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. *AIDS* สมาคมวางแผนครอบครัวฯ มีการดำเนินงานโครงการเรื่องเอดส์ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน โดยทั้งการเน้นประเด็นการป้องกันเอดส์ที่มีมุมมองในเรื่อง Gender ด้วย มีทั้งการให้ความรู้ และการผสมผสานงานเอดส์เข้ากับงานอื่นๆ เช่น การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจหามะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
4. *Abortion* สมาคมวางแผนครอบครัวฯ มีคลินิกให้บริการยุติการตั้งครรภ์สำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และผสมผสานการให้ความรู้ในเรื่องการคุมกำเนิดและท้องไม่พร้อมในทุกโครงการที่ทำงานด้านเอดส์ เพศศึกษา การวางแผนครอบครัว และอนามัยเจริญพันธุ์
5. *Advocacy* สมาคมวางแผนครอบครัวฯ มีการทำงานรณรงค์สร้างกระแสความตระหนัก เพื่อให้เกิดการยอมรับต่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม เอดส์ บทบาทหญิงชาย เป็นต้น

สำหรับคลินิกเวชกรรมของ สวท. เป็นทำงานตามนโยบายเรื่องการเข้าถึงบริการ (Access to care) และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (Safe abortion) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย โดยมีทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเน้นเรื่องคุณภาพบริการ ถูกสุขลักษณะ สร้างความความพอใจให้ผู้รับบริการ ภายใต้สโลแกนว่า “คุณภาพงานบริการต้องมาก่อน ความสะอาดเป็นเลิศ และยินดีต้อนรับทุกคน”

คลินิก สวท. แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) บริการปรึกษา ในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว ปัญหาครอบครัว การตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และความรุนแรงในครอบครัว และ 2) บริการทางการแพทย์ มีบริการตรวจความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ การตรวจภายในรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจการตั้งครรภ์ อัลตราซาวด์ บริการคุมกำเนิด ทั้งแบบฉีด ยาเม็ด คุมกำเนิด ทำหมัน ยกเว้นการทำหมันชาย รวมทั้งบริการฝากครรภ์ สำหรับผู้ป่วยมีอาการหนัก สวท. จะส่ง

ต่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจ สถาบันบำราศนราดูร และโรงพยาบาลราชวิถี ปัจจุบัน ผู้รับบริการส่วนใหญ่มารับบริการวางแผนครอบครัว รองลงมาคือการตรวจภายใน การตรวจโรคเฉพาะของสตรี และการฝากครรภ์ คลินิกของสวท.เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-20.00 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการถึงเวลา 17.00 น. ปัจจุบัน สวท.ได้พัฒนาคุณภาพของคลินิกให้ได้มาตรฐานของ IPPF ภายใต้ QOC (Quality of Care) ในเรื่องคุณภาพการบริการ ความสะอาด การปลอดภัย บริการที่เป็นมิตร ความเป็นส่วนตัวของคนไข้ และสิทธิของผู้ใช้บริการ (Clients' rights) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ สวท.มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะของเจ้าหน้าที่ พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการของคลินิก หลังจากสวท.ได้ผ่านมาตรฐาน IPPF แล้ว ได้จัดทำกล่องรับความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

3. รายงานความก้าวหน้าและหารือ

- กิจกรรมเนื่องในวันยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี 25 พฤศจิกายน 2550 แต่ละหน่วยงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

➤ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปี 2550 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรก โดยเน้นเรื่องการทำงานของศูนย์ฟิ่งใต้ หรือ OSCC (One Stop Crisis Center) ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง มีการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวโดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2 ครั้ง มีการจัด press tour ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เพื่อให้นักข่าวทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ได้เยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ฟิ่งใต้ของโรงพยาบาลปทุมธานี และมีการจำลองสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกระทำรุนแรง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกกระทำจริง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ที่โรงแรมมิราเคิล มีผู้เข้าร่วม 250 คน จากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำเสนอผลงานและประสบการณ์บริการของศูนย์ฟิ่งใต้ที่ผ่านมา 5 ปี และทิศทางการไปในอนาคตหลังจากที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีผลบังคับใช้ในปี 2550 ผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ ฟังพอใจกับการจัดประชุมในครั้งนี้ แต่มีความเห็นว่าควรมีระยะเวลาในการประชุมมากกว่านี้ เพื่อครอบคลุมเนื้อหาให้มากกว่า และเพื่อความคุ้มกับการเดินทาง

ในปี 2551 ทางกรมสนับสนุนฯจะมีการพัฒนาข้อมูลของการกระทำความรุนแรงให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นพบว่าการกระทำรุนแรงในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ นอกจากนี้ ยังได้มีโครงการนำร่องพัฒนาจังหวัดปทุมธานีในเรื่องการให้บริการเรื่องความรุนแรงในเด็กและสตรี ซึ่งขณะนี้ทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เปิดกว้างให้จังหวัดวางแผนเพื่อพัฒนาหรือเพิ่มจำนวนศูนย์ฟิ่งใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา

ที่ประชุมได้ถามถึงการติดตามกำกับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ฟิ่งใต้ คุณบุญพลอย ได้ชี้แจงว่า ศูนย์ฟิ่งใต้ให้บริการภายใต้มาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพการให้บริการ

โรงพยาบาล (พรพ. หรือ HA.: Hospital Accreditation) ซึ่งครอบคลุมการรับรองคุณภาพของการให้บริการทุกด้านของโรงพยาบาล

➤ มูลนิธิเพื่อนหญิง

มูลนิธิเพื่อนหญิง จัดงานรณรงค์ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในระดับภูมิภาค โดยนำประเด็นเรื่องลด - ละ - เลิกเหล้า เป็นเนื้อหาหลักในการรณรงค์เรื่องการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยจัดเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน ในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการ การจัดประกวดวาดภาพของเด็กเกี่ยวกับการลดความรุนแรง การเสวนาเรื่องของการทำให้ทุกองค์กรใส่ใจในประเด็นนี้เพื่อนำไปสู่การสร้างกลไกการดูแลผู้หญิงเพื่อป้องกันการถูกกระทำรุนแรง และการจัดเวทีร่วมกับกองบังคับปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี (ปตส.) และหน่วยงานสืบสวนของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้แจ้งเหตุการณ์กระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่สายด่วน 191 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายว่า ทิศนคติของตำรวจในเรื่องความรุนแรงในเด็กและผู้หญิงอาจต้องมีการพัฒนาให้เกิดความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการทำงานของหน่วยงานยังพบข้อจำกัดที่การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับคำสั่งการของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก

➤ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมฯ ได้จัดงาน ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แม้ไม่ได้มีการรณรงค์ในเรื่องการยุติความรุนแรงโดยตรง แต่มีการจัดนิทรรศการ และเชิญนายแพทย์พลเดช ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มาร่วมวิจารณ์เรื่องการรณรงค์เชิงนโยบายเพื่อยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมากพอสมควร

➤ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คุณสุเพ็ญศรี นำเสนอภาพของการจัดงานของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ว่าในปี 2550 ได้ใช้รูปแบบการรณรงค์โดยการใช้ดารา นักร้อง เพื่อสร้างจุดขายในกลุ่มวัยรุ่น โดยต้องการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 2550 เป็นหลัก ในงานมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เป็นผู้เปิดงาน มีเวทีเสวนาอภิปรายความเห็นต่อกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในเด็กและสตรี มีการแสดงคอนเสิร์ต มีนิทรรศการและการแจกเอกสารของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ เช่น บ้านพักฉุกเฉิน กรรมการเด็ก มูลนิธิเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเพื่อนหญิงและศูนย์พึ่งได้ เป็นต้น โดยใช้ white ribbon เป็นสื่อสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตาม คุณสุเพ็ญศรีมีความเห็นว่า เดิมริบบิ้นสีขาวนี้ใช้ในกลุ่มผู้ชายเพื่อชักชวนให้ผู้ชายมาร่วมรณรงค์ในเรื่องความรุนแรงต่อเด็กและสตรี แต่สังคมไทยใช้ผิดวัตถุประสงค์เพราะใช้รณรงค์กับผู้หญิง

ในภาพรวมของงานนี้ มีการหารือกันถึงการทำงานของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 2550 คือสำนักงานการสตรี เด็กและครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ แต่กลับขาดหน่วยงานในระดับปฏิบัติงานรองรับ จึงต้องนำประเด็นนี้ไปฝากไว้กับกรมพัฒนาชุมชนที่มีสำนักงานในระดับจังหวัด ซึ่งทำให้เป็นข้อจำกัดของการดำเนินงานให้ได้ผลตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับกระทรวงสาธารณสุขที่มีศูนย์พึ่งได้บูรณาการไปกับโรงพยาบาลในเกือบทุกจังหวัด ทำให้ศูนย์พึ่งได้สามารถดำเนินการสนองตอบต่อพระราชบัญญัติได้มากกว่า ดังนั้น ประเด็นคือการกระจายงบประมาณจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพให้มีการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➤ องค์กรแรงงานในภาพรวม

คุณอรุณีนำเสนอว่า กลุ่มองค์กรด้านแรงงานไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีเท่าไรนัก แม้จะมีการกล่าวถึงเรื่องนี้ในบางสหพันธ์แรงงานในที่ประชุม แต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ มีข้อสังเกตว่าผู้นำสภาหรือสหพันธ์แรงงานส่วนใหญ่มักเป็นผู้ชาย

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ทางองค์กรแรงงานได้จัดงานในชุมชนไทยเกรียง ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นงานในช่วงเทศกาลลอยกระทง และได้เชิญผู้กำกับฯ และรองผู้กำกับฯ การสถานีตำรวจ อำเภอพระประแดง ให้ความรู้กับประชาชนที่มาร่วมงานในเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่นและชุมชน

คุณอรุณีได้ให้ความเห็นต่อประเด็นที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไป คือการผลักดันให้องค์กรด้านแรงงานเห็นความสำคัญและมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง

➤ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

สคส. ได้ทำกิจกรรมร่วมกับแผนงาน ICT ของ สสส. และนิตยสารไบโอสโคป ซึ่งเป็นนิตยสารสำหรับวัยรุ่นที่สนใจการผลิตสื่อใหม่สร้างสรรค์ (New Media) และทุกเดือนจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าฟิวส์แคมป์ เป็นการจัดประกวดสื่อใหม่สร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น animation, clip VDO, และหนังสือ โดยมีการกำหนดประเด็นหลักสำหรับผลิตสื่อเข้าประกวดในแต่ละเดือน เช่น ประเด็นสิ่งแวดล้อม เอชไอวี เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดเสวนาพูดคุยในประเด็นที่เป็นหัวข้อการประกวดด้วย สำหรับกิจกรรมที่ สคส. ทำไปนั้น ประกอบด้วย การร่วมกำหนดหัวข้อการประกวดในประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิง และเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีประกวดสื่อรวมทั้ง ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงให้กับนิตยสารไบโอสโคป เพื่อนำไปเรียบเรียงและจัดพิมพ์ในนิตยสารฟิวส์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำเว็บไซต์ณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ

ผู้หญิง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเว็บบล็อก (weblog) บอกเล่าเรื่องจากเพื่อนสู่เพื่อน สามารถเข้าดูได้ที่ www.saveher.in.th

- **ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะในการทำงานเพื่อยุติความรุนแรงในเด็กและผู้หญิง**

การสร้างและขยายความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในทุกภาคส่วนนั้นเป็นประเด็นหลักที่ต้องดำเนินงานต่อไป เนื่องจากคนจำนวนมากเข้าใจว่าเรื่องความรุนแรงนั้นเป็นเรื่องภายในครอบครัวของคนอื่น การที่มูลนิธิเพื่อนหญิงได้ไปสัมผัสชุมชน พบว่าส่วนใหญ่เรื่องการทะเลาะวิวาท ตีกันในครอบครัว ผู้คนในชุมชนไม่ได้ให้ความสนใจช่วยเหลือ ส่วนประธานชุมชนจะรอให้มีคนมาแจ้งเสียก่อนจึงจะให้ความช่วยเหลือโดยการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งต่อศูนย์พึ่งได้ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ให้ข้อมูลกับประธานชุมชนในเรื่องพระราชบัญญัติใหม่นี้เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อเรื่องนี้มากขึ้น รูปแบบการทำงานในชุมชนก็จะคิดเรื่องการดำเนินงานวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมจากเด็ก หลังจากมีการรณรงค์ไปคนในชุมชนก็เห็นความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ในเวทีแรงงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยังเป็นประเด็นเรื่องความรุนแรง และเรื่องเหล่านี้ส่วนประเด็นทองไม่พร้อมยังเป็นเรื่องที่ไม่มีการกล่าวถึงกัน เพราะผู้นำแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย การจัดงานยุติความรุนแรง ก็นับว่ายังมีแรงงานมาร่วมงานค่อนข้างน้อย เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว และผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่กล้าเปิดเผยเรื่องนี้ แม้ว่าในปัจจุบันจะพบปัญหาหลายด้านในครอบครัวที่จะนำมาสู่ความรุนแรงในครอบครัวก็ตาม เช่น สามีมีภรรยาหลายคน เป็นต้น

- **แนะนำองค์กรสมาชิกใหม่**

ในการประชุมครั้งนี้มีองค์กรเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 องค์กร คือบ้านพระคุณ ซึ่งเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตั้งครรภ์ไม่มีผู้ดูแล หรือสามีไม่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นที่พักเพื่อการดูแลในช่วง 2-4 เดือนหลังคลอด แต่ไม่รับหญิงที่ต้องการที่พักชั่วคราวเนื่องจากทะเลาะกับสามีหรือมีปัญหาทางเศรษฐกิจ นอกจากบ้านพระคุณจะมีที่พักให้ผู้หญิงสามารถดูแลลูกเองได้แล้ว ยังช่วยเหลือการหาผู้อุปการะเด็ก และการจัดหาที่พักให้กับแม่ที่ไม่มีที่พักขณะดูแลลูก โดยประสานงานกับสหทัยมูลนิธิ มูลนิธิมิตรมวลเด็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบ้านอากาศเป้และบ้านนกนางแอ่น จังหวัดเชียงใหม่ บ้านพระคุณดำเนินงานมา 20 ปี สถานที่ตั้งคือหมู่บ้านกัลยาเฮาท์ ซอยวัดदान ตรงข้ามอิมพีเรียลเวลด์ส์โฮเทล จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทรศัพท์ 02-7591201 02-759-1238 086-600-5307 ติดต่อได้ที่คุณชนรัตน์ หรือคุณมณฑกา

บ้านพระคุณ เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับแม่และเด็กเท่านั้น ดังนั้นการยกมอบเด็กเพื่ออุปการะจึงต้องยกมอบผ่านมูลนิธิอื่นๆ เช่น การไปที่บ้านอากาศเป้เชียงใหม่ ต้องมอบผ่านมูลนิธิมิตรมวลเด็ก ถ้าแม่เด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ต้องพาผู้ปกครองไปด้วย การดำเนินงานที่ผ่านมา บ้านพระคุณยกมอบเด็กเพื่ออุปการะเพียงร้อยละ 10-15 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้มารับบริการจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าบ้านพระคุณให้บริการยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นองค์กรศาสนาคริสต์ ดังนั้นเมื่อมี

หญิงโทรมาปรึกษาทางบ้านพระคุณจะโน้มน้าวจิตใจเพื่อให้ตั้งครรรค์ต่อไป โดยจะจัดที่พักกับผู้หญิงเพื่อรอการคลอดและการดูแลหลังคลอดคนกว่าจะช่วยเหลือตนเองและลูกได้

บ้านพระคุณรับผู้หญิงได้ไม่เกิน 15 คน การรับเข้าพักจะต้องตั้งครรรค์ 5 เดือนขึ้นไป ระหว่างพักอาศัยจะมีกิจกรรมทำงานฝีมือ และส่งออกจำหน่ายให้กับชาวต่างชาติ ไม่มีตลาดในเมืองไทย ผู้ที่มารับบริการส่วนใหญ่รู้จักบ้านพระคุณผ่านทาง website ในอดีต ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มาทำงานในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันผู้ใช้บริการจำนวนมากเป็นนักเรียนนักศึกษา และมีอายุน้อยลง อายุต่ำสุดคือ 11 ปี ผู้หญิงที่เข้าพักมาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทย

- **การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อข้อบังคับแพทยสภา**

อาจารย์กฤตยาได้แจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่มีความก้าวหน้าใดๆ ในการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อข้อบังคับของแพทยสภาในการยุติการตั้งครรรค์ ทำให้ต้องชะลอกิจกรรมไว้ก่อน แต่ในสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมนี้ จะมีการจัดเวทีของผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการภายในที่จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ประธานราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์ พ.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ เตมีเวช จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คุณกฤติพงศ์ กฤติยารักษ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งอาจารย์กฤตยา อาชวนิจกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ครั้งนี้ด้วย การพูดคุยจะมุ่งประเด็นที่ว่าทำอย่างไรให้ข้อบังคับแพทยสภาสามารถนำมาปฏิบัติได้ และการลดอุปสรรคจากทางด้านผู้รักษากฎหมาย ซึ่งผลจากการประชุมอาจารย์กฤตยา จะได้นำเสนอในการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งต่อไป

สำหรับการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไป ต้องดูผลการประชุมที่เชียงรายก่อน หากจะจัดการประชุม อาจจะต้องจัดรูปแบบเช่นเดียวกับที่เคยจัดในรัฐสภาในเรื่องพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อให้ดูไม่เป็นการมากนักและให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็น และเป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับเจ้าภาพร่วม อาจารย์กฤตยา จะไปทำงานเชิงความคิดกับนพ.อำพล เพื่อให้เสนอเข้าไปเป็นวาระของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้สนช.เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน และใช้รัฐสภาเป็นสถานที่จัดงานต่อไป

- **ความก้าวหน้าเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์**

ขณะนี้พรบ.อนามัยเจริญพันธุ์ได้มีการปรับแก้โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เสนอพรบ.แล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายอีกจำนวนมากที่รอการพิจารณาโดยสนช. ซึ่งเป็นกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญใหม่ โดยสนช.มีกำหนดการพิจารณากฎหมายถึงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นี้เท่านั้น และจะทำหน้าที่เสมือนวุฒิสภาจนกว่าจะมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกในเดือนมีนาคม ดังนั้น จึงคาดว่าพิจารณาพรบ.อนามัยเจริญพันธุ์จึงต้องชะลอไว้ก่อน และอาจจะหยิกยกมาพิจารณาในรัฐสภาชุดใหม่ต่อไป

4. การจัดทำแผนเพื่อการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายในอนาคต

จากผลสรุปของแบบสอบถามที่องค์กรแพชได้จัดส่งไปยังสมาชิกเครือข่ายฯ มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา 17 คน และคุณทัศนัย ได้นำเสนอสาระสำคัญของการประชุมของเครือข่าย 5 ครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งผลของการสรุปแบบสอบถาม ซึ่งพบว่า สมาชิกเครือข่ายฯ ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความเห็นว่า การเข้าร่วมประชุมมีประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน แบ่งเป็นเกี่ยวข้องโดยตรง 11 ราย และเกี่ยวข้องบางส่วน 6 ราย ประโยชน์ที่ได้รับมีทั้งสร้างความเข้าใจ ได้แนวคิด แนวทางประสบการณ์ต่อการทำงาน และเข้าใจการทำงานของหน่วยงานอื่นๆ ส่วนการทำงานเป็นเครือข่ายนั้นมีบ้างแต่ยังไม่ชัดเจนนัก สำหรับการประชุมของเครือข่ายฯ ในปี 2551 หากไม่มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการหรือการเดินทาง ผู้ตอบ 13 คนเข้าร่วมประชุมแน่นอน และอีก 3 รายจะเข้าร่วมเมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง (ไม่ตอบ 1 ราย) โดยมีความถี่ในการจัดประชุมทุก 2 หรือ 3 เดือน หรือ แล้วแต่ความเร่งด่วน สมาชิกจำนวน 15 คนสามารถสนับสนุนการเดินทางมาเองได้ (ไม่ตอบ 2 ราย) และจำนวน 10 คนตอบว่าสามารถเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมได้ (ไม่ได้ 4 ราย และไม่ตอบ 3 ราย) โดยมีประเด็นเสนอแนะที่ต้องการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายดังต่อไปนี้

1. การจัดทำแผนหลัก ทิศทางและยุทธศาสตร์ในการทำงานของเครือข่ายฯ
2. การจัดทำยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม
3. การรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อสังคมโดยรวม
4. การพัฒนาการรูปแบบทางเลือก และการให้คำปรึกษาทางเลือก
5. รวบรวมข้อมูลผู้หญิงท้องไม่พร้อมด้วยเหตุผลต่างๆ เพื่อเผยแพร่กับกลุ่มที่ไม่เข้าใจปัญหา
6. การส่งต่อผู้มีปัญหา และการติดต่อประสานงานกับตำรวจ
7. การปรับเปลี่ยนทัศนคติวัยรุ่นเรื่องเพศ
8. การจัดกิจกรรมด้านการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์
9. การแจ้งข่าวสารวิทยาการใหม่ๆ งานวิจัย งานประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. การทำให้เกิดชุมชน หรือกรณีศึกษานำร่องและดำเนินการต่อเนื่องจนได้ผล
11. การผลักดันการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้เข้าไปอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
12. ร่วมกันจัดการประชุมระดับภูมิภาคเรื่องศูนย์พึ่งได้ (OSCC: One Stop service Crisis Center)

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2551 มติของที่ประชุมสรุปว่า เครือข่ายการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จะดำเนินงานต่อไปภายใต้ทรัพยากรขององค์กรสมาชิกร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

• ในด้านสมาชิกภาพ

1. ไม่เน้นจำนวนคน/องค์กร แต่เน้นสมาชิกที่มีใจในการทำงานร่วมกัน

2. เชิญตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายมากขึ้น เช่น ผู้ประสบปัญหาโดยตรง ผู้ได้รับผลกระทบ สื่อมวลชน ตำรวจ ตัวแทนของแรงงานไทย/ต่างด้าว นักเรียน/นักศึกษา นักกฎหมาย ผู้แทนเยาวชน ครู ใน และนอกสถานศึกษา คนโรงงานอุตสาหกรรม มาร่วมด้วย
3. ควรทั้งในส่วนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เครือข่ายเข้าใจปัญหาชัดเจนรอบด้านมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบและมีพลังในการขับเคลื่อนมากขึ้น ได้แก่
 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพราะบ้านพักฉุกเฉินของ พม.มีความจำเป็นมากต่อการทำงานของเครือข่าย (คุณนิตยา สคส. เป็นผู้ทาบทาม)
 - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.) (คุณชุตติมา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้ทาบทาม)
 - ตัวแทนศูนย์พึ่งได้ จังหวัดปทุมธานี หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (คุณบุญพลอย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ทาบทาม)
4. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้สมาชิกเครือข่ายฯ ทราบว่าเครือข่ายฯ มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง โดยให้ส่งข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ไปที่ สคส. เพื่อนำข้อมูลแจ้งบนเวปไซด์ www.choiceforum.wordpress.com

● **ในด้านประเด็นที่จะร่วมกันดำเนินการต่อไปในอนาคต** นอกจากประเด็นที่เสนอในแบบสอบถามแล้ว ที่ประชุมยังได้มีการหารือเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. สำนักพัฒนาระบบสุขภาพกำลังจะทำยุทธศาสตร์การป้องกันอุบัติเหตุความรุนแรงในเด็กและสตรี และจะนำประเด็นทั้งหมดที่เครือข่ายระดมความคิดเห็น มาก็เป็นแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ นี้
2. การจัดประชุมระดับภูมิภาค OSCC ในปี 2008 มีการจัดงานระดับภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมจาก 10 ประเทศ ได้กำลังจะขอสนับสนุนงบประมาณจาก UNIFEM ทางกรมสนับสนุนฯ อยากขอความร่วมมือจากเครือข่ายในการช่วยเขียน proposal ภาษาอังกฤษ
3. การพัฒนารูปแบบทางเลือก และการให้คำปรึกษาทางเลือก ทางแพชและสคส. มีงบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งอาจจะใช้เงินส่วนนี้ในการสนับสนุนการประชุมของเครือข่ายได้ในการประชุมบางครั้ง

● **ในด้านบริการจัดการงบประมาณสนับสนุนการประชุม** ในการประชุมเครือข่ายแต่ละครั้ง องค์กรสมาชิกยังคงเวียนกันเป็นเจ้าภาพเช่นเดิม สำหรับค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์กฤตยาเสนอว่าอาจจะใช้ชื่อเครือข่ายฯ นี้ของงบประมาณจาก สคส. ในแผนงานสุขภาพะทางเพศเพื่อจัดการประชุมต่อเนื่องต่อไป ในระหว่างนี้ การเชิญประชุมทุกครั้ง ในจดหมายเชิญให้ระบุไปว่ามี การสนับสนุนค่าเดินทางหรือไม่ ทั้งนี้องค์การแพชและสคส. จะทำหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงาน และเื้ออำนวยการให้เกิดการประชุมและบันทึกผลการประชุมต่อไป

5. นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมหารือครั้งที่ 7 ขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เวลา 9.00 - 12.00 น. ในการประชุมนี้ เจ้าภาพจะสนับสนุนอาหารว่างและอาหารกลางวัน ส่วนค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดการต่อไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหารือ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน
1.	รศ. ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-411-0201 ต่อ 218 โทรสาร 02-441-9333
2.	คุณสมรรถธรรม สุขรินทร์	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 6 ซ.สุขุมวิท 12 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-229-4611 โทรสาร 02-229-4632 Email:pda@pda.or.th
3.	คุณพัชราภรณ์ ดี้นระนอง	สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 501/1 บ้านพักฉุกเฉิน ถ.เตชะตุ่งคะ ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-929-2222 ต่อ 305 โทรสาร 02-566-2707
4.	คุณปริยาภรณ์ บุญแก้ว	
5.	คุณศศิธร มูลสิงห์	โรงพยาบาลสมุทรปราการ 71 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ /โทรสาร 02-389-5909
6.	คุณวรัญญา พิทักษ์เทพสมบัติ	สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) 8 ซ.วิภาวดี 44 ลาดยาว ภ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-941-2320, 02-941-2334 โทรสาร 02-941-2338 Email: clinic@ppat.or.th
7.	คุณสุนันท์ ดวงจันทร์	
8.	คุณสิริพร เขียนประเสริฐ	โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 681 ถ.สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-3278 Email: babana_dome@yahoo.com
9	คุณชนรัตน์ อ้อยหวาน	บ้านพระคุณ 15/423-425 ม.10 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-759-1238 โทรสาร 02-759-1201 Email:oiwan.lekthai@gmail.com
10	คุณมนทกานต์ อัครนันท์พงษ์	
11	คุณบุญพลอย ตูลาพันธ์	สำนักพัฒนาระบบสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ โทรศัพท์ 02-590-1803-4 โทรสาร 02-590-1793
12.	คุณอชิมา เกิดกล้า	
13.	คุณอรรษา วิไลสกุลยง	

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน
14.	คุณทัศนัย ชันตยาภรณ์	องค์การแพธ(PATH) 37/1 ซ.เพชรบุรี 15 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-653-7563 ต่อ 103 Email: tkantaya@path.org
15.	คุณจิตรานนท์ สุชาติ	Email: jsuchart@path.org
16.	คุณอรุณี ศรีโต	กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี 101/16 หมู่ 4 ต.บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์/โทรสาร 02-817-8187
17	พ.ต.ท. หญิงชุตินา พันธุ์	โรงพยาบาลตำรวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-253-0121 โทรสาร 02-652-5317 Email: phanthu@hotmail.com
18	คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง	มูลนิธิเพื่อนหญิง 386/61-62 ซ.รัชดาภิเษก 44 ถ. รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 02-513-1001 โทรสาร: 02-513-1929
19.	คุณนิภาพร แผล่พัว	Email: contact@friendsofwomen.net
20	คุณกัลยกร โอบิน	สำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ 19 ซ.35 อัสวานนท์ 2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-389-5908 ต่อ 115
21	คุณรัตนา รอดวรรณ	โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 172 ม. 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์: 02-425-9407 โทรสาร: 02-425-9767
22	คุณอภิชัย ไม้อกรี้	ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงติดเชื้อ 801/21 ซ.งามวงศ์วาน 27 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 081-633-9597 Email: chaitharae@yahoo.com
23	คุณธัญญา ใจดี	มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) โทรศัพท์ 02-591-1224-5 ต่อ 25 โทรสาร 02-591-1099 Email: thanya@whaf.or.th
24	คุณอารดี ประสมทรัพย์	โทรศัพท์ 02-591-1224-5 ต่อ 13 Email: aradee@whaf.or.th
25	คุณกนกรัตน์ วงษ์ดี	โทรศัพท์ 02-591-1224-5 ต่อ 17 Email: koy_blue@gmail.com